

Số: 02 /BC-UBND

Tân Dân, ngày 06 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp năm 2023

Kính gửi: UBND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thực hiện công văn số: 09/UBND-TP ngày 05/01/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc thực hiện báo cáo công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Tân Dân báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022

1. Công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác tư pháp của UBND xã Tân Dân

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của cấp trên.

Thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác của huyện, trong năm 2022 UBND xã Tân Dân đã ban hành các kế hoạch công tác lĩnh vực Tư pháp như sau:

Kế hoạch công tác Tư pháp số 10/KH-UBND ngày 08/02/2022;

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Tân Dân;

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Tân Dân năm 2022;

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/8/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 trên địa bàn xã Tân Dân.

2. Công tác soạn thảo, rà soát các VBQPPL

Trong năm 2022 UBND xã Tân Dân không ban hành văn bản QPPL.

Các loại công văn đi và đến đều mở sổ theo dõi và tuân thủ thực hiện tốt công tác lưu trữ cũng như việc thực hiện tra cứu, chuyển công văn qua hệ thống điện tử.

3. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật

Thực hiện Quyết định số: 677/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Khoái Châu, UBND xã Tân Dân đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Tân Dân năm 2022.

Đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Quyết định số 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018- 2022”;

4. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của địa phương. Được sự quan tâm, chỉ đạo của phòng tư pháp huyện Khoái Châu thì trong thời gian qua UBND xã Tân Dân đã luôn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng dẫn cũng như theo luật định. Mọi sự kiện đăng ký hộ tịch đều được quản lý trực tiếp trên phần mềm và tiếp nhận các hồ sơ đều được cập nhập trên hệ thống một cửa.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12 /2022 UBND xã Tân Dân đã thực hiện giải quyết hồ sơ cho công dân trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó:

Tổng số Khai Sinh là: 348 trường hợp (*trong đó 187 khai sinh mới; 161 đăng ký lại*).

Đăng ký kết hôn lần đầu là: 50 trường hợp (*tuổi trung bình kết hôn lần đầu của nam là: 25.77 tuổi; của nữ là 23 tuổi*

Khai Tử là: 112 trường hợp. (*đúng hạn là 102 trường hợp; quá hạn là 10 trường hợp; đăng ký lại là 0 trường hợp.*).

Công chức Tư pháp Hộ tịch tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

5. Công tác chứng thực tại UBND xã Tân Dân.

Cùng với việc đăng ký và quản lý hộ tịch thì công tác chứng thực hiện nay có tầm quan trọng trong hoạt động tư pháp. Chính vì vậy trong thời gian qua bộ phận thực hiện công tác chứng thực luôn ý thức được trách nhiệm của mình, mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện công tác chứng thực nhưng bộ phận thực hiện công tác chứng thực luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP của chính phủ về chứng thực, Thông tư 01/TT-BTP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong giai đoạn từ 01/ 01/ 2022 đến 31/12/2022 UBND xã Tân Dân đã thực hiện được 16.325 bản chứng thực bản sao từ bản chính; 195 trường hợp chứng thực hợp đồng giao dịch; 182 trường hợp chứng thực chữ ký.

Việc tổ chức thu lệ phí chứng thực và phí hộ tịch theo quy định tại: Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí chứng thực; Thông tư: 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí Quốc tịch; Quyết định số: 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc Quy định Mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; và Công văn hướng dẫn thu phí cấp bản sao trích lục hộ tịch số: 343/UBND-TP ngày 23/5/2017 của UBND huyện Khoái Châu.

6. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Khoái Châu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện, UBND xã Tân Dân đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã và triển khai thực hiện đã kết quả như sau:

Từ đầu năm 2022 đến nay đơn vị đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp 03 cuộc, có 250 lượt người dự. Ngoài ra đơn vị còn thực hiện tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác giải quyết TTHC và xử lý vi phạm hành chính; phát tài liệu pháp luật miễn phí. Bên cạnh đó UBND xã chỉ đạo cán bộ phụ trách trạm truyền thanh xã thường xuyên tiếp sóng các chương trình phát thanh của tỉnh, huyện đến đông đảo

người dân địa phương; thường xuyên viết bài tuyên truyền phát thanh trên hệ thống phát thanh của xã.

Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”, có 01 công dân trên địa bàn xã đạt giải Nhì cuộc thi.

Kiến toàn các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã.

V/v thực hiện Quyết định số 25 về xã , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: trong năm 2022 UBND xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Quyết Định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc đánh giá các Tiêu chí đảm bảo đúng quy định về nguyên tắc, thủ tục và thời gian thực hiện.

Việc thực hiện các tiêu chí bằng hình thức: Lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. Việc thực hiện các tiêu chí trong bộ đánh giá tiêu chí về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo các quy định của Quyết định số 25, của thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định số 25, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện.

Về hoạt động và khai thác Tủ sách pháp luật:

Việc xây dựng tủ sách pháp luật: Số lượng Tủ sách pháp luật: 01 tủ với hàng trăm đầu sách pháp luật, Địa điểm đặt tủ sách pháp luật : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa; Số lượng các tài liệu chủ yếu trong tủ sách pháp luật: Hiến pháp, Luật và các văn bản dưới luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Sách hỏi đáp, đề cương, băng đĩa tuyên truyền pháp luật, báo, tài liệu pháp luật, công báo , tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, bản tin tư pháp....

Việc khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật: Thời gian phục vụ: Tủ sách pháp luật mở cửa theo giờ làm việc hành chính của UBND xã; Hình thức phục vụ: Tủ sách pháp luật phục vụ bằng hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn về nhà.

- Tình hình áp dụng công nghệ trong đăng ký quản lý hộ tịch:

Sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Cơ sở hộ tịch được quản lý thuận tiện, dễ dàng trích xuất dữ liệu, tra cứu thông tin; xác minh, xử lý, quản lý về hồ sơ, tình trạng công dân, cấp bản sao từ sổ gốc chỉ cần một số thao tác trên hệ thống phần mềm. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho công tác kiểm tra, cấp giấy, sao lục hồ sơ.

Đã có sự liên kết giữa các phần mềm Hộ tịch, hệ thống một cửa của tỉnh.

II, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC – TÒN TẠI HẠN CHẾ

1, Kết quả đạt được

Trong thời gian qua UBND xã Tân Dân luôn chỉ đạo công chức làm công tác tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công việc, giải quyết kịp thời những vướng mắc, thủ tục hành chính của công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, đăng ký và quản lý hộ tịch một cách đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với thời đại áp dụng khoa học công nghệ thông tin, tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia kết hợp xử lý, giải quyết trong các vụ án dân sự với Chi cục thi hành án.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã được chuẩn hóa, đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nên đã có sự quyết tâm cao thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đăng tải quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ trên hệ thống cổng thông tin điện tử.

Tích cực tuyên truyền và hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp tổ chức hòa giải các trường hợp tranh chấp dân sự, các trường hợp xin ly hôn đã giúp nhiều trường hợp không đánh mất sự đoàn kết trong nội bộ gia đình cũng như trong thôn xóm.

1.2 Kết quả và những phương pháp làm hiệu quả so với năm 2021.

So với năm 2021 thì công tác tư pháp năm 2022 tại xã Tân Dân đã có nhiều biến chuyển tích cực hơn .

Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cao. Trong năm UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả như: phát tài liệu pháp luật miễn phí; kết hợp phổ biến giáo dục ngay trong khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính tại cấp xã.

100% hồ sơ giải quyết cho công dân đều được thực hiện và đăng tải trên hệ thống một cửa của tỉnh Hưng Yên.

Áp dụng phần mềm hộ tịch trong đăng ký và quản lý hộ tịch mang lại những kết quả khả quan như: việc thống kê, báo cáo, tìm kiếm và lưu trữ khoa học hơn.

Công chức Tư pháp tiếp nhận hồ sơ tích cực hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu 100% hồ sơ của công dân đều được thực hiện trên môi trường dịch vụ công.

1.2.3 Tình hình phối hợp công tác với Phòng Tư Pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua sự chỉ đạo, theo dõi sát sao và quá trình hướng dẫn chi tiết của lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư Pháp, UBND xã luôn thực hiện tốt công việc nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và kế hoạch, báo cáo đột xuất của cơ quan cấp trên.

2, Tồn tại, hạn chế.

Do tình hình đặc điểm với diện tích tự nhiên lớn và dân số đông, trong khi đó số lượng cán bộ thực hiện hoạt động tư pháp là ít so với lượng công việc phải giải quyết nên đôi khi hoạt động tư pháp còn chưa được kịp thời, còn nhiều khó khăn, hạn chế trong giải quyết công việc.

Việc triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế, chủ yếu là tuyên truyền đến người dân ngay khi họ đến Bộ phận một cửa để giải quyết thủ tục hành chính.

Kinh phí cho hoạt động tư pháp quá ít dẫn đến khó khăn cho việc triển khai các hoạt động của công tác tư pháp.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư pháp, triển khai kịp thời các kế hoạch do Phòng Tư Pháp hướng dẫn cũng như các kế hoạch của địa phương.

Phát huy những hiệu quả đã đạt được trong những năm qua. Tiếp tục rà soát việc thực hiện pháp luật trong nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình trong quần chúng nhân dân để từ đó có thể đưa ra những giải pháp phù hợp trong việc giải quyết công việc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao hơn ý thức pháp luật trong nhân dân, đưa các văn bản pháp luật mới đến nhân dân một cách sâu rộng hơn. Triển khai tốt việc thực hiện Ngày Pháp Luật.

Hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác tư pháp.

Tình hình xã hội luôn có những biến động, luôn có những thay đổi nên cần mở thêm nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp.

Cần có nhiều hơn những chuyên mục hướng dẫn nghiệp vụ, có chuyên trang về việc thông báo những văn bản pháp luật mới, những văn bản đã hết hiệu lực...

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp năm 2023 của UBND xã Tân Dân rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của phòng Tư Pháp để UBND xã hoàn thành tốt công tác tư pháp trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Phòng Tư Pháp(b/c);
- Lưu vp.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỖ TỊCH
ĐỖ XUÂN HUẤN

Người ký: Ủy ban nhân dân xã Tân Dân
Thời gian ký: 06.01.2023 16:01:32